

# สงกรานต์พระประแดง

“ สงกรานต์พระประแดง ” หนึ่งในประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายมอญ

ความเป็นมา

แต่เดิมสงกรานต์พระประแดง มีชื่อว่า “ สงกรานต์ปากลัด ” ถือว่าเป็นวันเทศกาลขึ้นปีใหม่ เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ หรือที่เรียกว่า “ ชาวไทยรามัญ ” ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพระประแดง นับเป็นเวลา 180 ปีเศษแล้วที่ชาวมอญได้มาพักพิงอาศัยอยู่ที่ปากลัด และสืบทอดประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญเอาไว้ นั่นก็คือประเพณีสงกรานต์พระประแดงเป็นเทศกาลที่สนุกสนาน รวมประเพณีดั้งเดิมหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน เช่น

- การสงฆ์สงกรานต์ คือประเพณีที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมการแบ่งปันและทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยดั้งเดิม ชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารและข้าวต่างๆ แล้วนำไปมอบให้กับเพื่อนบ้านหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นการสืบสานประเพณีและแสดงถึงความเคารพ ความรัก และความสามัคคีในชุมชน
- ทำบุญทำทานตอนเช้าตรู่
- การโปรยน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
- การเล่นส่บ้าตามหมู่บ้านต่างๆ
- การร้องเพลงทะเลยมอญ ลักษณะของเพลงทะเลยมอญมีการร้องที่คล้ายการแหลและการสวด โดยการร้องนี้ผู้ร้องจะมีการดนตรีสด เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่มักเป็นการอวยพร การเล่าประวัติชุมชน หรือการชื่นชมความงามและคุณค่าแห่งธรรมชาติ การร้องทะเลยมอญจะมีทำนองเฉพาะตัวซึ่งให้ความรู้สึกสนุกสนานและเรียบง่าย

และในวันสุดท้ายของสงกรานต์ ทุกหมู่บ้านจะร่วมใจกันจัดขบวนแห่สงกรานต์เพื่อนำขบวนไปปล่อยนกลปล่อยปลา ณ อารามหลวง วัดโปรดเกษเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ของชาวมอญ

ความแตกต่างระหว่างสงกรานต์และสงกรานต์พระประแดงอยู่ที่วันจัดงาน ปกติแล้ววันสงกรานต์จะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 เมษายน แต่สงกรานต์พระประแดงนั้นจะจัดขึ้นหลังจากวันสงกรานต์ประมาณหนึ่งอาทิตย์

กิจกรรมในงาน



“ การประกวดนางสงกรานต์ และหนุ่มลอยชาย ” เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีสงกรานต์ พระประแดง เพื่อคัดเลือกสาวงาม เป็นนางสงกรานต์พระประแดง และคัดเลือกหนุ่มหล่อ ขึ้นบนรถในขบวนแห่สงกรานต์พระประแดง

การประกวดนางสงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์เป็นการแสดงถึงความงามตามแบบฉบับของหญิงไทย โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดประจำถิ่นอย่างงดงาม เพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยในช่วงยุคต่าง ๆ ผู้เข้าประกวดจะมีการแสดงบุคลิกภาพ ความงาม และความสามารถในการตอบคำถาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุก ๆ ปี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการสวมมงกุฎและสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล นอกจากนี้ยังมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ กับชุมชน

การประกวดหนุ่มลอยชาย การประกวดหนุ่มลอยชายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้การประกวดนางสงกรานต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและหนุ่มสาวในชุมชน การประกวดหนุ่มลอยชายนี้เป็นการนำเสนอหนุ่มหล่อที่มีบุคลิกดี มีความสุภาพ และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เช่นเดียวกับนางสงกรานต์ หนุ่มลอยชายจะต้องมีความสามารถในการแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการตอบคำถาม ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย



บรรยากาศในการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสีสันของการแต่งกายแบบไทยๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆ เช่น การฟ้อนรำไทย การแสดงดนตรีไทย การออกร้านขายของที่ระลึกและอาหารท้องถิ่น ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันงดงามนี้

การประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และสืบทอดกันต่อไป การจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

อ้างอิง

<http://164.115.23.146/samutprakan/file%20pdf/p2.pdf>

<https://travel.kapook.com/view267210.html>

<https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/235705/?bid=1#>

<https://thai.tourismthailand.org/Events-and-Festivals/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566>

<https://www.thairath.co.th/news/local/493561>